

Oxã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) trong 10 năm trở lại đây, nói đến phong trào văn nghệ và thể dục thể thao, nhiều người nhắc đến Chi hội Người cao tuổi thôn Đồng Dương như là một chi hội kiểu mẫu cho các chi hội người cao tuổi học tập và noi theo. Các thành viên của chi hội hầu hết là dân bản địa sống bằng nghề đánh bắt và chế biến hải sản. Số còn lại làm dịch vụ buôn bán nhỏ trên địa bàn và chạy chợ. Từ đó đến nay, chi hội đã hình thành một tập thể đoàn kết, gắn bó, năng động đề cao việc "Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội" làm tiêu chí hoạt động.

Cụ Lành, Chi hội trưởng Chi hội Người

nào. Các chương trình đồng diễn đã được chi hội tổ chức phục vụ bà con trong những ngày kỷ niệm, ngày lễ và được bà con tán thưởng, khen ngợi. Các cụ đã tự mua sắm trang phục góp phần làm cho đội hình biểu diễn ngày càng thêm đẹp đẽ, sinh động. Chính nhờ việc thường xuyên luyện tập thể dục, coi trọng lao động là nguồn sống nên hầu hết các thành viên trong chi hội đều mạnh khỏe, cần cù lao động góp sức với gia đình, với con cháu nuôi sống bản thân và tăng thêm nguồn thu nhập.

Đặc biệt, về xây dựng phong trào văn nghệ, toàn chi hội đã duy trì thường xuyên một tổ văn nghệ gồm 15 cụ ông, cụ bà hầu hết đã ở tuổi xưa nay hiếm. Tổ văn nghệ của các cụ đã hình thành một chương trình

Một điểm sáng về văn nghệ và thể dục thể thao

PHAN THANH TỊNH

cao tuổi thôn Đồng Dương cho biết: phong trào thể dục, thể thao của chi hội đã được hình thành và đi vào nề nếp. Từ 4 giờ 30 phút các cụ đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để đi bộ ra bờ biển. Với quãng đường cả đi và về 600m, ra đến biển các cụ còn đi bộ dọc theo bờ biển nhiều vòng. Nhiều cụ nói rằng nhờ được hít thở không khí trong lành của biển cả mà người trẻ khỏe ra, tuổi thọ được tăng thêm. Về phong trào luyện tập thể dục dưỡng sinh, chi hội đã cử hai cụ chuyên sưu tầm các bài thể dục tập thể, thể dục nhịp điệu, đặc biệt là bài Thái cực trường sinh đạo. Trong đội hình có 30 cụ thường xuyên luyện tập đồng diễn như cụ Trần (90 tuổi), cụ Lộc, cụ Đãi (trên 60 tuổi) là những thành viên tích cực hăng hái, các cụ không bỏ một buổi luyện tập đồng diễn

biểu diễn, thời gian kéo dài từ một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ. Hầu hết là tiết mục dân ca Bình Trị Thiên, lấy tự biên làm nòng cốt, các tiết mục với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương trong thời kỳ đổi mới, ca ngợi những nhân tố mới của thôn xã, đồng thời phê phán bài trừ những thói hư, tật xấu.

Cụ Lành cho biết: "Chi hội người cao tuổi Đồng Dương chúng tôi vừa tự sáng tác, vừa đạo diễn, trong đó có cụ Lân (cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy về hưu) sáng tác nhiều tổ khúc dân ca ngợi ca con người mới quê hương, cụ bà Hoàng Thị Tho (70 tuổi) sáng tác bài về Ông vẫn còn đi biển, cụ Lùm sáng tác tiểu phẩm Say biển đậm chất trào phúng hài hước rất được bà con tán thưởng khen ngợi". Cụ cho biết thêm

đội văn nghệ của chi hội đã tham dự hội thi "Tiếng hát người cao tuổi" toàn xã Bảo Ninh, bốn năm liền đều được đạt giải cao. Đặc biệt, tại hội thi "Hát về vùng biển đảo" ca ngợi tinh thần lao động bám biển của ngư dân, bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc và tình yêu quê hương do TP. Đồng Hới tổ chức tại Hải Thành năm 2013, tổ văn nghệ của chi hội đã đạt giải nhất. Mặc dù, chi hội không có nhạc công đánh đàn, thổi sáo, nhờ các cụ ông, cụ bà hết sức nhiệt tình luyện tập, hăng hái chăm chỉ, nhiều buổi tập luyện khản cả giọng nhưng tất cả đều vui vẻ, phấn khởi. Tình yêu văn nghệ đối với các cụ nhất là các cụ bà thật sôi nổi, nhiệt tình hiếm có. Nói đến đây, cụ Lành còn vui vẻ ngâm một đoạn trong bài về Ông vẫn còn đi biển cho tôi nghe. Phải nói rằng, cụ có giọng rất tốt. Đó là hơi thở, là tình yêu văn nghệ của một lão ngư đã hơn 70 tuổi vẫn hăng hái đi biển, vẫn hăng hái sôi nổi ca hát. Giọng cụ chắc nịch, hào sảng và lên cao rất trong. Cụ nói: "Người hát như tôi trong đội nhiều lắm, khi biểu diễn những tiết mục tập thể các cụ ông, cụ bà đều múa hát rất đồng rập khéo léo". Liên tục trong nhiều năm tổ văn nghệ của các cụ đã tham gia các hội thi hòa giải của xã với nội dung sáng tác phong phú đề cao việc thi hành các chủ trương, đường lối của Đảng, thường xuyên đạt được giải cao của xã.

Mặt khác, Tổ văn nghệ của chi hội đã cùng với bà con tham gia các lễ hội của xã và thôn như lễ Cầu ngư rằm tháng Tư, lễ hội cầu cho quốc thái dân an rằm tháng Hai và tháng Tám cầu mong cho dân chúng được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Với các tiết mục múa bông chèo cạn, hò ba mái được các cụ trình diễn khéo léo và sinh động làm tăng thêm không khí, màu sắc của lễ hội. Thôn Đồng Dương đã thành lập Ban Tổ chức lễ hội gồm 16 cụ do cụ Hoàng Ngọc Lành - Chủ tịch Hội người cao tuổi thôn Đồng Dương làm chủ lễ, cụ đã vận động toàn thể bà con cùng các nhà hảo tâm

tài trợ các ngày lễ hội.

Cụ Lành cho biết thêm nhờ được bà con quyên góp nhiệt tình, ủng hộ đã sắm được một bộ tăng âm loa máy micro, tivi, đầu đĩa trị giá hơn 30.000.000đ đã sử dụng có hiệu quả trong các lễ hội, đại hội những ngày kỷ niệm, ngày lễ, ngày tết gây được tiếng vang trong dân chúng.

Cũng cần nói thêm rằng trong nhiều năm trở lại đây, với tiêu chí tuổi cao gương sáng, phong trào văn nghệ của các cụ đã góp phần không nhỏ tạo nên không khí vui vẻ, đoàn kết, thân ái trong cộng đồng dân cư làng biển. Các cụ đã gương mẫu trong vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và hương ước của thôn. Đồng thời, các cụ đã làm hình mẫu cho con cháu noi theo. Các cụ lấy lao động làm nguồn sống để khích lệ động viên con cháu. Nhiều cụ ông đã ở tuổi xưa nay hiếm vẫn đi biển đánh cá, các cụ bà vẫn cần cù chế biến hải sản, phơi khô cá mực, đường làng ngõ xóm ở đây rất sạch sẽ không có tình trạng vứt rác ra đường. Nhờ phối hợp tốt với Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội phụ nữ, Chi hội Chữ thập đỏ... Chi hội Người cao tuổi thôn Đồng Dương nhiều năm nay đã được công nhận xuất sắc dẫn đầu trong 8 Chi hội Người cao tuổi toàn xã Bảo Ninh.

Tạm biệt Chi hội Người cao tuổi thôn Đồng Dương, cụ Lành tâm sự: "Với phương châm của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đề ra là "Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội", Chi hội Người cao tuổi thôn Đồng Dương chúng tôi phát huy thành tích đã đạt được sẽ tiếp tục phấn đấu làm tốt việc vận động bà con tham gia, phối hợp tốt với các Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội phụ nữ, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao tốt hơn nữa, xứng đáng với lòng tin yêu của bà con, xứng đáng là một chi hội Người cao tuổi gương mẫu của xã nhà"■

P.T.T